



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๔๑/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางปารีชาติ ศรีวิพัฒน์ อยู่บ้านเลขที่ ๒/๓๐๒ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายสุรัตน์ ศรีวิพัฒน์ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ นางปารีชาติ ศรีวิพัฒน์ เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า นายสุรัตน์ ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๘ ซอยพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๘ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายสุรัตน์เป็นบุตรของนายบุญธรรม ศรีวิพัฒน์ กับนางนันทน์ หรือนางลักษณ์ ศรีวิพัฒน์ ปัจจุบันบิดาเสียชีวิตแล้ว ส่วนมารดายังมีชีวิตอยู่ ต่อมานายสุรัตน์ได้อยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับนางปารีชาติ (ชื่อสกุลเดิม วาสกุล) มีบุตรร่วมกัน ๒ คน คือ นางสาวอัญชิสรา ศรีวิพัฒน์ และนางสาวสุธาริณี ศรีวิพัฒน์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรัตน์ได้ล้มป่วย ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยสมองขาดเลือดภายหลังหัวใจหยุดเต้น และกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ได้รับการรักษาต่อเนื่อง เป็นผู้ทุพพลภาพ การไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ปัจจุบันผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องให้อาหารและน้ำทางสายยาง ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการรับประทานอาหารและในการดำรงชีวิต ก่อนล้มป่วยนายสุรัตน์มีเงินในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากนรัชดาภิเษก ๓ (ทะเลคอมทาวเวอร์) เลขที่ ๑๐๖๘-๐๑๘๐๙๒๑-๘ นางปารีชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมีความประสงค์จะถอนเงินดังกล่าวเพื่อนำมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพของผู้ป่วย แต่เนื่องจากนายสุรัตน์ไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ เจ้าหน้าที่ธนาकरจึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้จะต้องมีคำสั่งศาลให้นายสุรัตน์เป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางปารีชาติ มีฐานะเป็นภริยาของนายสุรัตน์ และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับนายสุรัตน์ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลโดยตลอด จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลวิกลจริต สมควรที่นายสุรัตน์จะได้อยู่ในความอนุบาลของนางปารีชาติ โดยนางปารีชาติไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ประกอบกับทายาทของนายสุรัตน์ ยินยอมและไม่คัดค้านในการที่นางปารีชาติร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายสุรัตน์เป็นคนไร้ความสามารถ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดได้สวนและมีคำสั่งให้ นายสุรัตน์ ศรีวิพัฒน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และจัดให้อยู่ในความอนุบาลของนางปารีชาติ ศรีวิพัฒน์

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี